



Phát Hành Ngay: 13/2/2025

Liên hệ: OCSD PIO: (714) 714-904-7042
HCA PIO: (714) 834-2178

Đội Can Thiệp Khủng Hoảng Quận Cam Được Cấp Chứng Nhận Vàng Vì Sự Xuất Sắc Trong Phản Ứng Khủng Hoảng

(Santa Ana, California) – Chương trình Đội Can Thiệp Khủng Hoảng (CIT) Quận Cam đã được cấp Chứng Nhận Mức Vàng từ CIT Quốc Tế, ghi nhận cam kết xuất sắc của chương trình trong việc phát triển hệ thống phản ứng khủng hoảng khu vực và sự hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật và các chuyên gia sức khỏe hành vi. Quận Cam là quận đầu tiên trong tiểu bang đạt được đánh giá này.

Chương trình CIT là một quan hệ đối tác cộng đồng khu vực giữa lực lượng thực thi pháp luật/các nhân viên cứu hộ đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi, khách hàng/gia đình, các nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Sở Cứu Hỏa/EMS. Chương trình này được hướng dẫn bởi Ủy Ban Chỉ Đạo CIT với mục tiêu cung cấp các phản ứng cộng đồng hiệu quả hơn đối với các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, khuyết tật trí tuệ và phát triển và các cuộc khủng hoảng sức khỏe hành vi. Chương trình cải thiện phản ứng khủng hoảng, vận động cho các dịch vụ thiết yếu, đào tạo các nhân viên cứu hộ đầu tiên, và tăng cường các quan hệ đối tác trong cộng đồng.

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (HCA) và Sở Cảnh Sát Quận Cam (OCSD) đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của chương trình CIT của quận bằng cách tích hợp chuyên môn sức khỏe hành vi với nỗ lực bảo vệ an ninh công cộng. Thông qua cách tiếp cận hợp tác này, chương trình CIT đã tăng cường chiến lược giảm căng thẳng khủng hoảng, tăng cường tiếp cận các nguồn lực sức khỏe tâm thần và giảm sự can thiệp không cần thiết của lực lượng thực thi pháp luật trong các cuộc khủng hoảng sức khỏe hành vi.

“Chứng Nhận Vàng là minh chứng cho sức mạnh nỗ lực hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật và các chuyên gia sức khỏe hành vi,” ông **Ian Kemmer**, Giám Đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi của HCA cho biết. “Bằng cách tích hợp chuyên môn lâm sàng với phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật, chúng tôi đang xây dựng một hệ thống phản ứng khủng hoảng an toàn và hiệu quả hơn cho cộng đồng của mình.”

“Cùng với các đối tác chăm sóc sức khỏe tận tâm, chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng an toàn và nhân ái bằng cách đảm bảo rằng những người đang gặp khủng hoảng nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần,” Đại Úy **Christine Berryman**, Cục Sức Khỏe Hành Vi của Sở Cảnh Sát Quận Cam cho biết. “Chúng tôi rất vinh dự với sự công



nhận đối với chương trình đào tạo nghiêm ngặt mà chúng tôi đã cùng nhau phát triển và có kế hoạch tiếp tục tìm cách nâng cao dịch vụ phản ứng khủng hoảng tại Quận Cam.”

Chứng Nhận Vàng ghi nhận sự lãnh đạo của Quận Cam trong phản ứng khủng hoảng và nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác vững mạnh giữa lực lượng thực thi pháp luật và các chuyên gia sức khỏe hành vi trong việc cải thiện kết quả cho những cá nhân gặp phải các cuộc khủng hoảng sức khỏe hành vi. Sự công nhận này làm nổi bật mô hình xuất sắc của CIT Quận Cam bao gồm:

- Đội ngũ lãnh đạo đa ngành
- Quan hệ đối tác mạnh mẽ trong Ủy Ban Chỉ Đạo với cơ cấu tốt để quản lý và duy trì chương trình CIT
- Hệ thống phản ứng khủng hoảng tích hợp mạnh mẽ
- Mối quan hệ chặt chẽ với các chương trình của cơ quan

CIT Quốc Tế là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) chuyên hỗ trợ các cộng đồng trên toàn cầu cải cách hệ thống phản ứng khủng hoảng thông qua việc phát triển các chương trình CIT. Các mức chứng nhận phản ánh mức độ phù hợp của một chương trình CIT với các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất. Chứng nhận Vàng tượng trưng cho chương trình của Quận Cam đáp ứng các tiêu chí thực hành tốt nhất xuất sắc.

Để biết thêm thông tin về Chương Trình CIT Quốc Tế, vui lòng truy cập citinternational.org.